



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

อบต.หนองคู

## สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บทนำ	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	2-4
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	5-7
-รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8-9
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร	
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	10
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)	
1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11
ภาคผนวก	
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	

บันทึกหลักการและเหตุผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567  
ประจำปีงบประมาณ 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

---

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรูปแบบภายใต้หลักประชารัฐ รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมนั้น ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง\*“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน

โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิธีการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ ต้องดำเนินการ

### 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	หมวดที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐาน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	1. เศรษฐกิจชุมชน	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	หมวดที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<u>เป้าหมายที่ 9</u> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐาน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	2. อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมวดที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	<u>เป้าหมายที่ 2</u> ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตร	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามการเกษตร	2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	3. การเกษตร	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	หมวดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความ เสี่ยงและผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พันธุ์และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนอย่างยั่งยืน จัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อการกลาย สภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อม โทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	3.ส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.	4.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เต็มไปด้วย ยั่งยืน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี ประสิทธิภาพรับผิดชอบ และ ครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตให้ มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาตามสังคม และทรัพยากร มนุษย์	4.การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	5.การริกล้า ความสงบ ภายใน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์	หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาตามสังคม และทรัพยากร มนุษย์	5.ยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	6การศึกษา การศึกษาก	กอง การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตาม สังคมและทรัพยากร มนุษย์	6.ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	7การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	กอง การศึกษา ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้าม รุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง เพศ และเสริมอำนาจให้แก่ สตรีและเด็กหญิง	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตใหม่คน ดีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา สังคมและทรัพยากร มนุษย์	7.ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ ประชาชนในสังคมใหม่ คุณภาพชีวิตที่ดี	8.สังคม สงเคราะห์	กอง สวัสดิการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตใหม่คน ดีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	8.ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรใหม่ที่มีทัศนคติ และจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้างความ โปร่งใสตรวจสอบได้	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตใหม่คน ดีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การเมือง - การ บริหาร	9.ส่งเสริมภาคมีส่วน ร่วมของประชาชนใน การปกครองระบบ ประชาธิปไตยและการ พัฒนาท้องถิ่น	10.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ เป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุก วัย	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตใหม่คน ดีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา สาธารณสุข	10.การสาธารณสุขและ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของ ประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมู่	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	8 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง



3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์..พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	3	17,000,000	-	-	3	17,000,000
(2) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	3	17,000,000	-	-	3	17,000,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร.												
(1) แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แบบ ผ 01											
	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และทรัพยากรมนุษย์												
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
(1) แผนงานการรักษาความปลอดภัยใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร												
5.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
5.2 กลยุทธ์...ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กลยุทธ์...การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน												
(1) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1	100,000	4	17,100,000	1	100,000	6	17,300,000

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดความที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภูขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ

การเชื่อมโยงประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ. 124-098สายทางบ้านหนองคู ถึงบ้านหนองเรือ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,935 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	-	-	8,000,000	-	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	แบบ ผ.02
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 124-02 สายทางบ้านหนองหญ้ามา ถึง บ้าน หนองดินดำ บ้านหนองหญ้ามา หมู่ที่5	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,545 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	6,000,000		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 124-021 สายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึง บ้าน หนองดินดำ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่7	เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	3,000,000		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	การคมนาคมขนส่งและ การสัญจรไปมาของประชาชน มีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองประชาชน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

(1) แผนงาน ปรึกรงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย	เพื่อสร้างความรู้สึกเข้าใจแก่ประชาชนในระบบประชาธิปไตย	ประชาชนในพื้นที่ตำบล	-	-	100,000	100,000	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย	สร้างความรู้สึกเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำนักงานปลัด อบต.หนองคู

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

## 1.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

## 1.1 กลยุทธ์ .....:

## (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	-	-	45,000	45,000	45,000	เพื่ออำนวยความสะดวก การให้บริการน้ำดื่ม แก่ประชาชน	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู